



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๓๕๖

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น “DLA Waste” ภายในทุกวันที่ ๒๓ ของเดือน ประกอบกับตัวชี้วัดในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน เรื่อง การกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยใช้หลักฐานประกอบการประเมินเป็นข้อมูลการดำเนินการกำจัด ผักตบชวาในระบบสารสนเทศดังกล่าวด้วย นั้น

จังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรายงานในระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกเดือนด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๙

กรมวิทย์



สำนักงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
เลขที่ 2562  
วันที่ 06 มิ.ย. ๒๕๖๗  
เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๘๖๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “DLA Waste” ภายในทุกวันที่ ๒๓ ของเดือน โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยืนยันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งกำกับดูแลและเร่งรัดการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันทุกรอบการรายงาน ประกอบกับตัวชี้วัดในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน เรื่อง การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยใช้หลักฐานประกอบการประเมินเป็นข้อมูลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในระบบสารสนเทศดังกล่าวด้วย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และครบถ้วน และเพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีตรวจพบข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเสร็จ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  
โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓  
ผู้ประสานงาน นางสาวจริดา จิตราวุฒินันท์